



กรมปลัดัว

คำถาม เอกสารทั่วไปใช้ประกอบคำขอเพื่อการรับรองต่างๆ มีอะไรบ้าง ?

คำตอบ 1 หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (กรณีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)

2 คำขอหนังสือรับรอง Forms, Forms, Form12, Form EC หรือ Form ประเทศอื่นๆ ที่มีแบบฟอร์มเฉพาะ (พิมพ์ต้นฉบับ อย่างละ 1 ชุด และสำเนาอย่างน้อย 2 ชุด) ทั้งนี้ผู้ส่งออกจะต้องจัดพิมพ์มาเอง

3 เอกสารกรรมวิธีการผลิตและขั้นตอนการผลิต (แยกแต่ละ item)

4 เอกสารแสดงส่วนประกอบของสินค้าแต่ละชนิด (แยกแต่ละ item)

5 เอกสารกระบวนการผลิตของสินค้า โดยแยกออกไรแต่ละชนิดที่ผลิต หรือที่เรียกว่า (Process Flowchart Product)

6 เอกสารแสดงการควบคุมกระบวนการผลิตตาม GMP และ HACCP

7 เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสินค้าชุดผลิตที่ส่งออก (ผล Lab)

8 ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

9 ใบแสดงบรรจุหีบห่อ (Packing List)

10 ใบแนบขนสินค้าขาออก

11 ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (เรือ) (Bill of Lading) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)

12 หนังสือรับรองการตรวจกระบวนการผลิต ของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ กรมปลัดัว (ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจการผลิตให้ทราบก่อนการผลิตอย่างน้อย 3-5 วัน)



กรมปลัดัว

คำถาม ข้อแนะนำในการยื่นขอใบรับรองควรวทำอย่างไร

คำตอบ 1 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ควรจะศึกษาเงื่อนไข ข้อกำหนด ในการนำเข้าสินค้า ของประเทศปลายทางก่อน และควรวที่จะสอบถามลูกค้าถึง หนังสืออนุญาตนำเข้า (Import Permit) ดำง้ขอให้ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดที่ ระบุไว้ในใบอนุญาตนำเข้าทุกครั้ง ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จะต้องเตรียม สินค้า และเอกสารและให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดนั้นๆ และจะต้องแนบสำเนา เอกสารยื่นพร้อมคำขอใบรับรองด้วย

2 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ควรจะตรวจสอบรายละเอียดชนิด และปริมาณของสินค้า พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆในใบรับรองให้ตรงกับใบกำกับสินค้า และใบ Packing List ก่อนส่งทำการยื่นขอรับรอง

3 กรอกรายละเอียดในใบคำขอให้ครบถ้วน และควรวระบุปริมาณที่จะขอส่ง ออกให้ถูกต้องตรงกับในใบรับรอง

- 4 ลงลายมือชื่อและควรวมีประทับตราบริษัท ในเอกสารประกอบคำขอทุกแผ่น
- 5 ประทับหมายเลข Health Certificate ในเอกสารประกอบคำขอทุกแผ่น
- 6 ต้องยื่นคำขอก่อนวันเรือออก 1-2 วันหรือในวันสำเรือออก



กรมปศุสัตว์

คำถาม ประเภทใบรับรองและใบอนุญาตที่ได้รับบริการของ กรมปศุสัตว์ ได้แก่?

คำตอบ Veterinary Health Certificate เป็นเอกสารที่รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ที่เลี้ยงภายในประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือมาจากแหล่งที่ปลอดภัยจากโรคระบาด ตามคำประกาศขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health : OIE) และเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า

คำถาม ผู้ที่สนใจจะยื่นใบคำร้องสามารถยื่นได้ที่ใด?

คำตอบ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดต่อขอรับบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

เลขที่ 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3134, 3153

หมายเลข โทรสาร 0-2653-4931

<http://www.dld.go.th>

** (ทั้งนี้ขอให้ทำการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ โดยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้างต้นเพื่อดำเนินการขอใบรับรองก่อนทำการส่งออกสินค้าทุกครั้ง)



กรมปศุสัตว์

คำถาม กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 อย่างไร

คำตอบ กรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งนอกจากจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีแล้ว ในด้านเกษตรกรไทยต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัย เข้าสู่ระบบ GAP (Good Agricultural Practice) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต รวมกลุ่มเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันผลิตสินค้า ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะและหลากหลาย โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์เองได้เร่งดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกรและพัฒนาสัตว์พันธุ์ดี นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน สินค้าเกษตรสู่สากล สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สนับสนุนการสร้างความมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรอีกด้วยความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านการผลิตสัตว์ในทูลุขชนิดเชิงการค้ามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากที่ผ่านมามาได้มีการเตรียมความพร้อม โดยสนับสนุนให้มีเกษตรกรและนักวิชาการที่ชำนาญการผลิตสัตว์มีสุขภาพแข็งแรงสัตว์ดี ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์จนสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นแบบอาเซียนได้เป็นอย่างดีทำให้ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สนใจนำสัตว์พันธุ์ดีจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ และเพื่อการบริโภคได้อย่างเสรี ส่งผลให้มีการขยายตัวด้านการผลิตสัตว์ทั้งเพื่อการบริโภค และเพื่อการส่งออกมากขึ้น สำหรับพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ มีบทบาท และภารกิจในด้านการพัฒนาศักยภาพของการผลิตสัตว์ ให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้นพันธุ์ดีให้มีการผลิต



กรมปลัดัว

พันธู์ปลัดัวที่แบบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อ การศึกษาของของประเทศสมาชิกใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็น Focal Point ของกรมปลัดัวในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี ร่วมกับ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการผลิตปลัดัวที่มีความสำคัญทางการค้ามีศักยภาพทางการค้าเพื่อผลักดันให้เป็นมาตรฐานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกาารเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวกัน โดยยึดหลักให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อีกทั้งพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เครื่องมือการผลิตสัตว์ เครื่องมืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ให้มีการดูแล สัตว์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดี ให้มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกับการปลัดัว ขยายเครือข่ายความร่วมมือ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และรับรองพันธุ์สัตว์ในระดับภูมิภาค และสิ่งสำคัญที่จำเป็น อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา คือการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ จึงมีการเร่งการพัฒนาฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านการแข่งขันด้านการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ของประเทศ เพื่อรับรองพันธุ์สัตว์รับรองระดับสายเลือด รับรองพันธุ์ประวัติ และรับรองลักษณะ และพันธุ์กรรมด้านผลผลิต เป็นกาารสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สัตว์พันธุ์ของประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติทางการผลิตและเพิ่มความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุ์สัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ให้สามารถรองรับการศึกษาค้นคว้าปรับปรุง พันธุ์ สร้างพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ



กรมปศุสัตว์

อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์พื้นเมือง วิจัยต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสม สำหรับใช้ในประเทศและการส่ง ออกสู่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิจัยการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ำเสียจากฟาร์มหรือบริการจัดการของเสียให้ เป็นพลังงานชีวภาพ

ทั้งนี้ เกษตรกรไทยต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ สินค้าปศุสัตว์ในระดับต้นน้ำ สำหรับพัฒนาพันธุ์สัตว์ จึงต้องพัฒนาศักยภาพของ หน่วยงานให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางการผลิตสัตว์ที่ดี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการผลิตสัตว์ และผลักดันให้เป็นมาตรฐานประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน พัฒนาฟาร์มเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพัฒนาระบบ การขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ สว่าญมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าปศุสัตว์ ให้เกิด ความแตกต่างในกลุ่มผลิตและตลาดต่อไป